

ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง

วันเลือกตั้ง 17 มีนาคม 2562

- ยื่นขอด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ที่ สำนักงานเขต (กทม.)
สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น



ได้รับคำสั่งทางราชการ
ให้ไปปฏิบัติงานนอกเขตเลือกตั้ง



ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

วันเลือกตั้ง 17 มีนาคม 2562

- ยื่นขอด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
ที่ สำนักงานเขต (กทม.) สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น
- ยื่นทางระบบออนไลน์ (internet)

<https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/>



ไม่ได้กลับภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
(อยู่นอกเขตเลือกตั้ง)

ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร

วันเลือกตั้ง 4-16 มีนาคม 2562

- ยื่นขอด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
ถึงสถานเอกอัครราชทูต ที่ตนมีถิ่นที่อยู่
- ยื่นทางระบบออนไลน์ (internet)

<https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/>



อาศัยอยู่ต่างประเทศ
หรือจะเดินทางไปต่างประเทศ

ขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สายด่วน กกต. 1444
www.ect.go.th



3 ช่องทางง่ายๆ

ลงทะเบียนออกเสียงลงคะแนน ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง



ยื่นด้วยตนเอง

(28 ม.ค.62 - 19 ก.พ. 62)

กทม. ยื่นที่สำนักงานเขต
ต่างจังหวัด ยื่นที่สำนักทะเบียน
อำเภอ/ท้องถิ่น
(รายบุคคล หรือ รายคณะ)



ยื่นออนไลน์

(28 ม.ค.62 - 19 ก.พ. 62)



<https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvte/>



ยื่นทางไปรษณีย์

(28 ม.ค.62 - 19 ก.พ. 62)

ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
(รายบุคคล หรือ รายคณะ)

สอบถามข้อมูล 053 - 112347 - 8

เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ



อย่าลืม ไปยื่นคำขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

นอกเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
- ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

การยื่นคำขอ

โดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่าย คำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นยื่นแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์

ระยะเวลา

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 1444 www.ect.go.th
หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน แจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
2. ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

การยื่นคำขอ

โดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย คำสั่งแต่งตั้ง และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นยื่นแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน



ที่เลือกตั้งสำหรับลงคะแนน

ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่



ที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

เขต 1	อาคาร SME ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่
เขต 2	สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง
เขต 3	สำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง
เขต 4	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย อ.สันทราย
เขต 5	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม
เขต 6	หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดาว อ.เชิงดาว
เขต 7	อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อ.ฝาง
เขต 8	หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง
เขต 9	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด



สอบถามข้อมูล 053 - 112347 - 8

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่



ที่เลือกตั้งสำหรับลงทะเบียน ก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่



ที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

อ.เมืองเชียงใหม่ (เขต 1)	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเรียนดาราจารย์ศรี
อ.หางดง (เขต 2)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอหางดง
อ.สารภี (เขต 2)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี
อ.แม่ฮอน (เขต 3)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ฮอน
อ.สันกำแพง (เขต 3)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง
อ.ดอยสะเก็ด (เขต 3)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
อ.สันทราย (เขต 4)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย
อ.พร้าว (เขต 4)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว
อ.แม่แตง (เขต 4) (เฉพาะ ต.แม่หอพระ)	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ
อ.แม่แตง (เขต 5)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง
อ.แม่ริม (เขต 5)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม
อ.สะเมิง (เขต 5)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง
อ.กัลยาณิวัฒนา (เขต 5)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา
อ.เชียงดาว (เขต 6)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว
อ.เวียงแหง (เขต 6)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง
อ.ไชยปราการ (เขต 6)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
อ.ฝาง (เขต 7)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง
อ.แม่สาย (เขต 7)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย
อ.แม่วาง (เขต 8)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง
อ.ดอยหล่อ (เขต 8)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ
อ.สันป่าตอง (เขต 8)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
อ.จอมทอง (เขต 8)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง
อ.อมก๋อย (เขต 9)	หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย
อ.ดอยเต่า (เขต 9)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยเต่า
อ.ฮอด (เขต 9)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด
อ.แม่แจ่ม (เขต 9)	หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

สอบถามข้อมูล 053 - 112347 - 8

